



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 18 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 167,994 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,046,953 ราย เสียชีวิต 124 ราย เสียชีวิตสะสม 27,006 ราย รักษาหายเพิ่ม 25,910 ราย รักษาหายสะสม 3,814,433 ราย ยังรักษาอยู่ 205,514 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 504,653,045 (+448,794) ราย เสียชีวิต 6,222,724 (+1,153) ราย รักษาหาย 455,415,184 (+555,925) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตือนทุกคนเสี่ยงติดโอมิครอน หากไม่ป้องกันจะทำให้เสียชีวิตจำนวนมาก

สหรัฐฯ FDA อนุมัติใช้เครื่องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทางลมหายใจ รู้ผลภายใน 3 นาที แม่นยำเกือบ 100% ออสเตรเลีย เตรียมแต่งตั้ง รมว.สร.คนใหม่รับมือโควิด 19 จีน นครเซี่ยงไฮ้ยึดหลักควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเป็นศูนย์ ใช้มาตรการเสริมการคัดสรรของใช้ในชีวิตประจำวันให้เพียงพอ และประกันให้ประชาชนเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้ตามที่ต้องการ

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ch7

- ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด 19 เผยหลังสงกรานต์คาดการณ์ว่าอาจจะมีการติดเชื้อสูงขึ้น จะไม่ปรากฏทันที เนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อช่วงโอมิครอนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท, Suthichai Yoon

- ตัวเลขผู้เสียชีวิต ปอดอักเสบ และใช้เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มสูงขึ้นอีกวัน แต่ตัวเลขติดเชื้อใหม่ลดลง รอ สธ.อธิบายอย่างเป็นทางการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ch7, thebangkokinsight)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสต์เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย.65 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า กลไกบริหารนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการการระบาดของโอมิครอน เตือนระวังเหมือนหลังสงกรานต์ปีที่แล้วช่วงปลายเดือน พ.ค. ติดเชื้อสูงขึ้นเป็น 2 เท่าของ เม.ย. ต้องระมัดระวังเกิดซ้ำ เนื่องจากมีการเปิดทอม ผู้ปกครองควรดูแลเด็กให้ดี นอกจากนี้ รศ.นพ.ธีระ โปสต์เพิ่มเติมยกงานวิจัยสหรัฐฯ ชี้โควิดทำให้อายุขัยเฉลี่ยประชากรโลกลดลง

2. มาตรการป้องกันโควิดหลังสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, amarintv, mcot, thebangkokinsight, INN)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจ ATK ก่อนเริ่มงาน 18 เม.ย. หลังหยุดยาวสงกรานต์ เพื่อคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผงก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, ข่าวสด, js100, opt-news, thebangkokinsight, thestandard, nationtv)

- พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ผอ.ศบค. เผย วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. จะมีการประชุม ศบค. ครั้งที่ 7/2565 จะมีการรับทราบประเมินสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และการปรับมาตรการการเข้าออกประเทศทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, nationtv)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แนะนำมาตรการของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้ทำงานที่บ้าน 5-7 วัน รวมถึงตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำงานวันแรก และมาตรการ 2U ลดเสี่ยงแพร่เชื้อในที่ทำงาน คาดตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อเพิ่ม 20-30% แต่ไม่ถึงจุดสูงสุดแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, สยามรัฐ, thebangkokinsight

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถานการณ์โควิด 19 ในไทยยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/ได้รับวัคซีนไม่ครบ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์ เป็นช่วงช่วงหลังสงกรานต์เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต 100 ราย 8 วันติดต่อกัน หากกลุ่มเสี่ยงมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที ย้ำการฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- ประชาชนจำนวนมากซื้อยา-ชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองตัวเองก่อนกลับเข้าทำงาน ขณะที่ชุดตรวจบางยี่ห้อเริ่มขาดตลาด หลังประชาชนบางส่วนกังวลสถานการณ์ระบาดหลังเทศกาลสงกรานต์จะรุนแรงขึ้น

3. วัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, เพจอีจัน, newtv, js100, bluechipthai, hfocus, thestandard, nationtv, thaipbs, thejournalistclub, infoquest, thailandplus, TNN, ch7, plewseengern)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี (ชั้น ม. 1- 6) ที่มีสุขภาพแข็งแรง คนละ 15 ไมโครกรัม/โดส ผ่านระบบการศึกษา เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จะเริ่มฉีดช่วงต้นเดือน พ.ค. 65 ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล

4. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสทว่า ยาแพ็กซ์โลวิดช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ถึงเกือบ 90% ในผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อย/ปานกลาง เริ่มให้ภายใน 3 วันหลังจากมีอาการ ใช้ยาวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ระบบบริการดูแลรักษา ควรพิจารณานำยาที่ผ่านการศึกษาวินิจฉัยทางการแพทย์ตามขั้นตอนมาตรฐาน สากลและเป็นที่ยอมรับมาให้แก่ประชาชน สำหรับยาฟาวิพิราเวียร์และฟ้าทะลายโจร หน่วยงานและกรมการที่เกี่ยวข้องควรนำเสนอข้อมูลการศึกษาวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนและวงวิชาการแพทย์ทราบ และประเมินว่ามีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่ หากมีข้อสงสัย ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้ชี้แจงให้กระจ่าง ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ความเชื่อมั่น เชื่อใจ และไว้วางใจ สร้างขึ้นมาได้ด้วยการแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. ฝ่าฝืนกิจกรรมเสี่ยงแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, pptv, 77kaoded)

- ตร.และฝ่ายปกครอง จ.นนทบุรี สั่งปิดร้านเดอะมูนบาร์ บริเวณริม ถ.กาญจนาภิเษก เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บางใหญ่ 5 วัน หลังปล่อยให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์เมื่อคืนวันที่ 13 เม.ย.65 และสั่งย้าย 4 เสือโรงพักบางใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, pptv, 77kaoded

- ตร.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้าจับกุมแรงงานต่างด้าว 24 ราย ลักลอบเล่นน้ำสงกรานต์ ดื่มสุรา และเปิดเพลงเสียงดัง ฝ่าฝืนคำสั่ง จ.นนทบุรี ส่งดำเนินคดีตาม กม.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, thaipbs, ch7, sanook, INN)

- นายชิพรา เบี้ยบังเกิด โปสทว่าโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ จ.ภูเก็ต เปิดสถานบันเทิงเกินเวลา มั่วสุม เสียงดังก่อความรำคาญ มีสิ่งผิดกม. ฝ่าฝืนมาตรการโควิด 19 ส่งผลให้มีคำสั่งย้าย 5 เสือของสภ.ป่าตอง เพื่อตั้ง กก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีพนักงานโรงแรมออกมาประท้วงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ระบุเตือนร้อนกระทบพนักงานกว่า 400 คน หลังสถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราว ต้องตงงาน ขาดรายได้กันอีก

6. Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : TNN

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ระบุข้อมูลสันนิษฐานอาการลองโควิดจากการติดเชื้อโอมิครอนจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา ประเมินจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรุนแรงของโรค ความครอบคลุมในการฉีดวัคซีน และยาด้านไวรัสเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญในการป้องกัน /ลดอาการลองโควิด คือ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และการได้รับยาด้านไวรัสในช่วงเวลาที่เหมาะสม

7. เครียดติดโควิดผูกคอตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, INN)

- นายสมโภชน์ วัย 28 ปี ชาว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ตรวจ ATK พบติดโควิด จนท.ให้กักตัว แจ้งว่ายังไม่พร้อมและหายไปเกือบ 2 ชม. และพบศพผูกคอตายเสียชีวิต คาดเครียดที่ติดโควิด ทะเลาะกับแฟน และบิดายังอยู่ศูนย์พักคอย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เดือนกินไอศกรีมแต่พอดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, thejournalistclub, tnn)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงหน้าร้อน ควรจำกัดปริมาณในการกิน "ไอศกรีม" เพราะมี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนผสมของไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลสูง หากบริโภคมากเกินไป เสี่ยงไขมันสะสม น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ควรเลือกไอศกรีมชนิดไขมัน น้ำตาลน้อย และกินแบบพอดี ก่อนซื้อควรดูฉลากโภชนาการ เพื่อให้ทราบปริมาณพลังงาน น้ำตาล และไขมัน จะได้ไม่กินมากเกินไป โดยสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier choice) และผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารจากไอศกรีมที่ไม่สะอาด</p>	
<p>สร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวด้วย 'โพรไบโอติกส์' สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ป่วยลองโควิด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ อีกทั้งแนะนำให้บริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ หรือโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ได้แก่ กิมจิ ผักดอง เต้าเจี้ยว โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เลือกชนิดที่มีน้ำตาลน้อย และทานร่วมกับอาหารที่มีใยอาหารสูง ทั้งนี้ โพรไบโอติกส์จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ เช่น เชื้อโควิด ที่หากร่างกายอ่อนแอ โควิดก็ทำร้ายได้ง่ายขึ้น</p>	-
<p>โรคลมชัก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) อาการจะเริ่มจาก อุณหภูมิร่างกายค่อย ๆ สูงขึ้น เมื่อเกิน 40 องศาเซลเซียส ร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รู้สึกปวดศีรษะ หน้ามืด กระสับกระส่าย ซึม สับสน ชัก ไม้รู้สึกตัว ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบ ตัวแดง ปกติที่ไว้อาจส่งผลกระทบต่อระบบสมอง หัวใจ ไต และกล้ามเนื้อ หากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ เมื่อพบผู้ที่มีอาการจากโรคลมแดด ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว</p>	-
<p>สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยโพสต์ - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2565 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (วันที่ 11-16 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,720 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,696 คน ผู้เสียชีวิต 237 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 62 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 60 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 11 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 10 จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ ปัตตานี ยะลา ระนอง ลำพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ ขณะที่กรมคุมประพฤติเผยตัวเลขคดี "เมาขับ" สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 93%</p>	-
<p>บุคลากรแพทย์ รพ.บ้านฝางขับไล่ ผอ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., inn) - จากกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ลงชื่อร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ นพ.ชัยณรงค์ มงคลศรีสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.รพ.บ้านฝาง และเรียกร้องให้ สสจ.ขอนแก่นย้ายออกนอกพื้นที่ ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เผยว่า อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวน โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องและรับเรื่องแล้ว จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประมาณ 15 วัน จากนั้นสรุปผลรายงานมายัง นพ. สสจ.ขอนแก่นและ ผวจ.เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจึงขอให้ฝ่ายผู้ร้องเรียน มีสติและทำงานบริการประชาชนตามหน้าที่ก่อน เบื้องต้นมีรายงานจาก นพ.สสจ.ขอนแก่นว่า จากที่มีผู้ร้องเรียนเพียง 19 ราย ขณะนี้มีบุคลากรลงชื่อเพิ่มอีก 95 คนแล้ว รวมเป็น 114 คน</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) - ในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความโดยระบุว่าอาการเหงื่อออกมีอนั้นเป็นสัญญาณของโรคหัวใจ ทางสถาบันโรคทรวงอก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งแจ้งว่าอาการเหงื่อออกที่มีโดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย ไม่ใช่โรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มักมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย อาจมีอาการใจสั่น หรือเหงื่อออกร่วมด้วยได้ เหงื่อที่ออกสาเหตุจากการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้น</p>	